

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล ด้วยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว บนฐานทรัพยากร อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และศักยภาพของพื้นที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
	แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว โครงการ : พัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรี								
๑	กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว Art of Salt	๘๙๕,๔๐๐	-	๘๙๕,๔๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	๑. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ๒. รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มมากขึ้น ๓. กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มขึ้น	อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ ดังนี้ ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการดำเนินงานจากจังหวัดเพชรบุรี ๒. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกล่าช้า ไม่ทราบว่า จะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเมื่อไร จึงไม่สามารถกำหนดแผนการจัดกิจกรรมได้อย่างชัดเจน ทำให้การวางแผนการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ ของโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
๒	กิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเปิดโลกทะเล โคลน	๘๕๕,๐๐๐	-	๘๕๕,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	ตรงข้ามเทศบาล ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	๑. จำนวน นักท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้น ๒. รายได้จากการ ท่องเที่ยวและ บริการเพิ่ม มากขึ้น ๓. กิจกรรมการ ท่องเที่ยวของ จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มขึ้น	อยู่ระหว่างขั้นตอน การเตรียมการ ดังนี้ ๑. เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติการ ดำเนินงานจาก จังหวัดเพชรบุรี ๒. วางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง เมื่อได้รับการ จัดสรรงบประมาณ	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -พ.ร.บ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกล่าช้า ไม่ทราบว่าจะได้รับ การจัดสรรเงิน งบประมาณเมื่อไร จึงไม่สามารถ กำหนดแผนการจัด กิจกรรมได้อย่าง ชัดเจน ทำให้การ วางแผนการ ดำเนินงานไม่ตรง ตามแผนที่กำหนด ไว้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จของโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
๓	กิจกรรม ปั่นเทียว ปั่นกิน ชิว ชิว @ ท่ายาง	๔๕๙,๖๐๐	-	๔๕๙,๖๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	โครงการซั้งห้วมัน ตามพระราชดำริฯ และพระพุทธรบาท เขาลูกช้าง อำเภอท่า ยาง จังหวัดเพชรบุรี	๑. จำนวน นักท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้น ๒. รายได้จากการ ท่องเที่ยวและ บริการเพิ่ม มากขึ้น ๓. กิจกรรมการ ท่องเที่ยวของ จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มขึ้น	อยู่ระหว่างขั้นตอน การเตรียมการ ดังนี้ ๑. เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติการ ดำเนินงานจาก จังหวัดเพชรบุรี ๒. วางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง เมื่อได้รับการ จัดสรรงบประมาณ	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -พ.ร.บ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกล่าช้า ไม่ทราบว่าจะได้รับ การจัดสรรเงิน งบประมาณเมื่อไร จึงไม่สามารถ กำหนดแผนการจัด กิจกรรมได้อย่าง ชัดเจน ทำให้การ วางแผนการ ดำเนินงานไม่ตรง ตามแผนที่กำหนด ไว้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
๔	จัดงาน ๑๐๖ ปี ทาดเจ้าสำราญ	๑,๗๑๐,๐๐๐	-	๑,๗๑๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ตรงข้ามเทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	<p>๑. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒. รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓. กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มขึ้น</p>	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ ดังนี้</p> <p>๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการดำเนินงานจากจังหวัดเพชรบุรี</p> <p>๒. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ</p>	<p><u>ปัญหาอุปสรรค</u></p> <p>-พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกล่าช้า ไม่ทราบว่าจะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเมื่อไร จึงไม่สามารถกำหนดแผนการจัดกิจกรรมได้อย่างชัดเจน ทำให้การวางแผนการดำเนินงานไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จของ โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
๕	การจัดการแข่งขันวีว เทียวเกวียน ประจำปี ๒๕๖๗ และบ้านลาด ๑๐๗ ปี	๙๕๐,๐๐๐	-	๙๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	บ้านโป่งสลอด หมู่ ๖ ตำบลหนองกะปูล จังหวัดเพชรบุรี	๑. จำนวน นักท่องเที่ยว เพิ่ม มากขึ้น ๒. รายได้จากการ ท่องเที่ยวและ บริการเพิ่ม มากขึ้น ๓. กิจกรรมการ ท่องเที่ยวของ จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มขึ้น	อยู่ระหว่างขั้นตอน การเตรียมการ ดังนี้ ๑. เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติการ ดำเนินงานจาก จังหวัดเพชรบุรี ๒. วางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง เมื่อได้รับการ จัดสรรงบประมาณ	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -พ.ร.บ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกล่าช้า ไม่ทราบว่าจะได้รับ การจัดสรรเงิน งบประมาณเมื่อไร จึงไม่สามารถ กำหนดแผนการจัด กิจกรรมได้อย่าง ชัดเจน ทำให้การ วางแผนการ ดำเนินงานไม่ตรง ตามแผนที่กำหนด ไว้

ลงชื่อ

(นางสาวมิ่งขวัญ บุญโค้ย)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

ผู้รับรองรายงาน

วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗